

# DỰ ÁN KUNLUN

## CÔNG BỐ

Văn bản này là bản dịch từ bản dịch tiếng Anh của tài liệu gốc tiếng Pháp.

Kunlun được sáng lập từ sự cộng tác giữa các nhóm quyền lực và các nhóm quan tâm đến bảo tồn trái đất khỏi sự phá hủy gây ra bởi con người và cho phép sự tồn tại của nhân loại khỏi họa tự tiêu hủy.

Thực sự, trong gần một thế kỷ qua, Trái Đất đang trải qua những cuộc khủng hoảng môi trường với tần suất và độ lớn tăng dần mà hậu quả đang đe dọa các sinh vật sống trên Trái Đất và toàn thể nhân loại. Nhiều cảnh báo được các chuyên gia đưa ra; các hội thảo quốc tế được tổ chức; các tổ chức độc lập đang di chuyển, nhưng chưa có hành động đủ tầm cỡ và phối hợp nào được thực hiện.

Do sự bất động chung này, Kunlun tới để thông báo tới các lãnh đạo thế giới rằng đồng hồ đếm ngược cho sự tồn tại của nhân loại đã điểm: “Nền công nghiệp hóa thái quá của các nền kinh tế loài người đã tạo ra và gia tăng sự bất ổn của các luồng năng lượng hiện hữu trên Trái Đất tới mức gây ra sự mất cân bằng của vũ trụ. Vũ trụ, tuy nhiên, sẽ luôn điều chỉnh để tự cân bằng và điều này sẽ tạo ra đột biến lên Trái Đất, gây ra các thảm họa thiên nhiên trầm trọng ở độ phủ rộng khắp, và sự diệt chủng của các loài sống trên Trái Đất sẽ là khó tránh khỏi.

Thông tin này được gọi là **“Công Bố”**.

Đối mặt với các sự kiện u ám đó, những gì nhân loại cần làm để thay đổi số phận của chính mình là hành động và nuôi hy vọng sẽ vượt qua những thảm họa được cảnh báo.

Kunlun mang niềm hy vọng này tới bằng cách cung cấp các quốc gia và các nguyên thủ những hoạt động hỗ trợ rất quan trọng và khả năng vô sánh để thực hiện trên ba (3) sự ưu tiên liên quan sau:

- **Sự thức tỉnh của ý thức**

Thiếu sự thức tỉnh ý thức khẩn cấp và rõ ràng đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo chính trị, công nghiệp, kinh tế của loài người, sẽ không sự hỗ trợ quốc tế nào hiện hữu, không hành động phối hợp toàn cầu nào được khởi tạo, không sáng kiến địa phương nào đạt được chuẩn mực. Để đẩy nhanh sự thức tỉnh ý thức, Kunlun cung cấp kiến thức kỹ thuật của sự biến đổi nội tại để con người tìm ra những khả năng thiên phú không đếm xuể của mình và tạo cơ hội tiến tới tầng ý thức cao hơn. Nhờ những kiến thức kỹ thuật trên, những nỗ lực cá nhân sẽ được giảm thiểu thấy rõ trong khi tạo ra hiệu quả cao, tuy nhiên những ai không tham dự sẽ không thể bám vào lí do nào cả. Bằng nỗ lực cá nhân này, nhưng với sự cộng hưởng đại chúng, mọi cá nhân sẽ nhận ra rõ ràng vị trí nhân từ và bảo vệ mà cá nhân nên có đối với môi trường và cuộc sống ngay tức thì.

Theo cách này, giải phóng một phần lớn sự phớt lờ và nỗi đau không cần thiết, con người sẽ thành công trong sự thay đổi đã thông báo và sẽ mở ra một trang mới đẹp.

- **Kinh phí triển khai:**

Để hỗ trợ vật chất để loài người hành động, Kunlun cung cấp các quốc gia và các tổ chức tự nguyện với các quỹ trị giá lên tới hàng ngàn tỷ đô la. Khoản quỹ này, giá trị lớn nhất từng tồn tại, sẽ 1/ giữ cho nền kinh tế tồn tại để ngăn bất cứ sụp đổ nào ngăn cản hành động, và 2/ thúc đẩy sự kết nối của những sáng kiến khoa học, kỹ thuật và thực tiễn, tạo ra những áp dụng lớn và tức thời để dừng sự hao tán tài nguyên và không ngừng ô nhiễm Trái Đất.

Những nguồn tài chính này, chúng chỉ quỹ đã được giới thiệu tới vài quốc gia, vừa là chứng cứ về sự tồn tại của Kunlun và là đòn bẩy khả thi cuối cùng đặt trong tay nhân loại cho những hành động lớn toàn cầu. Với thời gian quý báu đang trôi đi, nhân loại sẽ đặt tất cả những bí quyết tồn tại trên toàn thế giới vào hành động , tối đa hóa các phương pháp và, do đó, đẩy mọi cá nhân với năng lượng lớn.

- **Thời gian cần để thành công**

Cuối cùng, trong khoảng thời gian đếm ngược này, Kunlun có khả năng hiếm thấy và chưa từng có để trì hoãn những sự kiện đã tiên đoán và dành chút thời gian quý giá và sống còn để triển khai những sáng kiến được lựa chọn và,

vì vậy, nhận được những kết quả hữu ích đầu tiên. Hiện thực hóa “kiến thức” này nên có sự cam kết của tất cả các quốc gia trong sự phối hợp kỹ thuật cấp thiết bởi toàn nhân loại đang bị đe dọa. Với thời gian quý báu đang trôi đi, nhân loại sẽ đặt tất cả những bí quyết tồn tại trên toàn thế giới vào hành động, tối đa hóa các phương pháp và, do đó, đẩy mọi cá nhân với năng lượng lớn. Tuy nhiên, rất quan trọng để hiểu rằng “kiến thức” này không thể thay thế sự nhận thức đại chúng cấp bách của cả những thử thách và những hành động hiện hữu từng quốc gia phải làm cho sự tồn tại của đại chúng.

Kunlun không đại diện cho bất cứ bên chính trị, tôn giáo, hay tư tưởng nào ngoài bảo tồn Trái Đất trong sự chung sống hài hòa giữa các sinh vật sống khác nhau. Sự **“Công bố”** Kunlun mang tới không phải một mối đe dọa hay trở ngại. Và Kunlun sẽ tham gia bất cứ quyết định nào nhân loại chọn cho sự tự bảo tồn, trong lúc đó sẽ ủng hộ những bên sẽ dành ưu tiên cho Sự sống qua cam kết của họ.

Thời khắc đã tới để nhân loại tiến triển và thay đổi thói quen bằng cách vượt qua chủ nghĩa cá nhân và những ảo ảnh của chính mình. Thức tỉnh những khả năng bẩm sinh và thực sự phi thường của mình, nhân loại sẽ có thể vượt qua những điều kiện sinh học của mình và tiến vào một kỷ nguyên mới của nhận thức nơi sự hiểu biết và kiểm soát không gian và thời gian trở nên dễ tiếp cận hơn. Được tiến triển và giải phóng từ những hạn chế cơ thể của mình, nhân loại sẽ trao lại cho Trái Đất vai trò một người mẹ nuôi dưỡng và sẽ mãi bảo vệ người mẹ này khỏi mọi cám dỗ của kẻ thù.

Qua **“Công Bố”** này, mỗi cá nhân trong nhân loại được đặt trước phần trách nhiệm của mình cho sự tồn tại cần thiết. Trách nhiệm này của những cá nhân có tầm ảnh hưởng sẽ thậm chí còn lớn hơn bội phần vì nhiệm vụ của họ là để kích thích sáng kiến và là đội tiên phong của hành động. Tương lai tiết lộ của **“Công Bố”** sẽ phán xét cho chủ nghĩa nhân đạo và cam kết của tất cả mọi người, và Trái đất trong quyền hạn của mình sẽ biết làm thế nào để cứu những người sẽ tham gia bảo vệ cô. Trong phác thảo kế hoạch của mình cho Trái đất, **“Công Bố”** có thể xác nhận rằng một thế giới mới của sự cân bằng, nơi mà tất cả các sinh vật sống hài hòa, là cần thiết và rằng thế giới mới này là có thể.

**Trong phác thảo kế hoạch của mình cho Trái đất, “Công Bố” có thể xác nhận rằng một thế giới mới của sự cân bằng, nơi mà tất cả các sinh vật sống hài hòa, là cần thiết và rằng thế giới mới này là có thể.**

Thời khắc cho nhận thức và cho hành động đã đến và cũng đang bị rút ngắn lại !